

Ngày 28/9/2014, tđi trđ sđ Tđng cđc Hđu cđn- Kđ thuđ t Công an nhân dân, Hđi đđng dòng hđ Vũ- Võ Viđt Nam đđ chđc Hđi nghđ giao lđu, vinh danh các tđđng lĩnh Quân đđi và Công an là huyđt thđng dòng hđ Vũ, Võ VN.

Dòng hđ Vũ- Võ Viđt Nam là mđt trong sđ hđn 20 dòng hđ có sinh hođ tđp quy mô trên toàn quđc vđi hđ phđ gđc nđi dài tđ các đđi Hùng Vđđng đđn nay vđi nhiđu biđn cđ, thđng trđm cđa lđch sđ, dòng hđ vđn đđm bđo đđn kđt xây đđng và phát triđn, vđn bđo tđn, lđu giđ đđđc nhiđu di tích, gia phđ và các hđ thđng nghi thđc, thiđt chđ văn hóa tôn thđ trong dòng hđ trên toàn quđc.

Quđ là phúc đđc tđ tiên có xây thì hđu duđ mđi đđđc hđđng đđ thđi đđđng đđi này. Các thđ hđ tđđng lĩnh trong dòng hđ Vũ - Võ Viđt Nam, đđng đđu là Đđi tđđng Võ Nguyên Giáp luôn phđn đđu, cđng hiđn công sđc, trí tuđ và cđ xđđng máu qua hai cuđc kháng chiđn chđng thđc dân Pháp và đđ quđc Mđ, gđp nhiđu chiđn công, thành tích vào sđ nghiđp xây đđng và bđo vđ Tđ quđc. Đđc biđt, trong lĩnh vđc an ninh, quđc phòng ngày nay, đđm bđo trđt tđ, an toàn xã hđi, các lđp thđ hđ con, cháu hđ Vũ - Võ vđn nđi dài truyđn thđng xây đđng, đđng gđp xđng đđng, đđđc Đđng, Nhà nđđc phong hàm cđp tđđng đđ làm rđng danh trong dòng hđ. Tính chđa đđy đđ, đđn nay dòng hđ Vũ, Võ có khođng 120 tđđng lĩnh, tđi vđ công tác khođng gđn 80 vđ. Tđi hđi nghđ vinh danh có gđn 50 vđ có mđt trong sđc phđc tđđng, tinh thđn hđn hoan tđ hào và niđm vui lan tđa cùng nhđng bó hoa tđđi thđm, nhđng tđm bđng vinh danh &quot;Vũ tđc tinh hoa&quot;...và nhđng phát biđu chia sđ tri ân vđi tđ tiên, đđt nđđc và quan khách có mđt.

Hđi nghđ vui mđng đđđc đđn Giáo sđ Vũ Khiđu, Anh hùng Lao đđng, Chđ tđch danh đđ HĐDH Vũ, Võ Viđt Nam ; đđn cđ Vũ Oanh, nguyên đđy viên Bđ Chính trđ, Chđ tđch danh đđ HĐDH Vũ, Võ Viđt Nam; ông Vũ Ngđc Thđc, Chđ tđch HĐDH Vũ, Võ VN cùng các vđ trong Ban lãnh đđo HĐDH; các sđ quan công tác trong lđc lđđng vũ trang cùng đđng đđo con, cháu nđi, ngođi và dđu, rđ dòng hđ Vũ, Võ Viđt Nam đđ có mđt chđng kiđn và chia sđ niđm vui dành cho tđđng lĩnh trong hđ ...

Hđa sĩ Trđnh Yên - đđy viên thđđng vđ Liên hiđp các Hđi UNESCO Viđt Nam - Giám đđc TT UNESCO Nghiđn cđu Văn hóa các Dòng hđ VN (có mđu thân là hđ Vũ) đđ phát biđu vđ giáo đđc đđo đđc trong các dòng hđ là cđn thiđt, chính nó sđ đđm lđi các giá trđ bđn vđng cho nđn tđng văn hóa dòng hđ tiđn bđ trong tđđng lai và hđa sĩ đđ tđng bđc chđ Vũ cho HĐDH Vũ, Võ VN.



Các tướng lĩnh tặng hoa hai vị đồng Chủ tịch là cụ Vũ Oanh và cụ Vũ Khiêu

Họa sĩ Trịnh Yên (mẫu thân họ Vũ) thay mặt TT UNESCO NCVHĐH phát biểu



Các đợt vinh danh tướng lĩnh trên lễ đài đã làm ấm tình người trong chủ Tâm và chủ Phúc



Vinh hoa là đây ấm lòng Bắc - Phúc nổi truyền gương họ Vũ ca



Họa sĩ Trịnh Yên tặng bức chữ Vũ

Phát biểu của tướng Vũ Thanh Hoà

*Bài và nh: Nguy n Quang Th ng*